

Số: 116/BC-TTHĐND

Nghi Xuân, ngày 02 tháng 12 năm 2022

## BÁO CÁO

### **Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân dân huyện Khóa XXI**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Kế hoạch số 99/KH-HĐND ngày 28/10/2022, từ ngày 21 - 30/11/2022, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn tổ chức để đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022), HĐND huyện Khóa XXI; Qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Khóa XXI, trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Thường trực HĐND huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND huyện Khóa XXI với những nội dung cơ bản sau đây:

#### **I. Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp**

1. Hiện nay giá cả vật tư sản xuất nông nghiệp và các loại phân bón tăng cao. Đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ phân bón, giống cây trồng vật nuôi, giúp giảm thiểu khó khăn cho người nông dân. Bên cạnh đó, cần có chính sách hỗ trợ các loại giống có hiệu quả, năng suất cao hơn, đặc biệt là giống lạc để nâng cao thu nhập, sản xuất hàng hóa; đồng thời làm việc với các đơn vị cung ứng giống trực tiếp chỉ triển khai xuống cơ sở đăng ký và tổng hợp số lượng vì liên quan đến vấn đề công nợ và thuận tiện hơn trong việc làm hồ sơ hỗ trợ (cử tri các xã, thị trấn).

2. Đề nghị UBND huyện có cơ chế chính sách hỗ trợ các loại giống cây trồng cận cho các hộ dân sản xuất (ngoài các mô hình tập trung đã được hỗ trợ theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện) (cử tri xã Xuân Lĩnh). Việc hấp thụ chính sách theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện về việc ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023 chưa phù hợp như: Tại Khoản 2, Điều 4, Chương II, quy định hỗ trợ nhà lưới, nhà màng có quy mô từ 1.000m<sup>2</sup> trở lên; tại Điểm a, Điểm b, Khoản 1, Điều 5 các chính sách trên Nhân dân khó hấp thụ kinh phí hỗ trợ vì yêu cầu diện tích, quy mô lớn; đề nghị huyện quan tâm xem xét điều chỉnh phù hợp, hiệu quả (cử tri xã Xuân Thành).

3. Thực hiện Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020 và



Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về quy định hướng dẫn về trình tự hồ sơ thủ tục thực hiện Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND, xã Xuân Viên có 03 hộ thực hiện hấp thụ chính sách theo Khoản 4, Điều 4 về “*Hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất*” với diện tích 257,425m<sup>2</sup> các hồ sơ chứng từ có liên quan các hộ đã xây dựng đầy đủ hồ sơ theo Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND tỉnh từ đầu năm 2021 nhưng đến nay chưa được thẩm định, phê duyệt hỗ trợ, việc hướng dẫn làm hồ sơ của các phòng chuyên môn UBND huyện chưa có sự thống nhất. Đề nghị huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn cần đơn giản hóa thủ tục hồ sơ theo Quyết định số 868/QĐ-UBND của UBND tỉnh để Nhân dân dễ dàng tiếp cận và hấp thụ hiệu quả (*cử tri xã Xuân Viên*).

4. Hiện nay, các hộ dân trên địa bàn thôn Nam Sơn, xã Cương Gián đã thực hiện xong việc phá ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 của HĐND huyện và đã được các ban, ngành cấp huyện nghiệm thu, đánh giá, hồ sơ đã được hoàn thiện và trình UBND huyện thẩm định, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả phê duyệt hỗ trợ kinh phí theo quy định. Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo để Nhân dân được hỗ trợ kịp thời (*cử tri các xã*).

5. Đề nghị huyện nghiên cứu có cơ chế, chính sách hỗ trợ, động viên các hộ làm ngư nghiệp có thu nhập thấp phát triển đánh bắt hải sản gần bờ vì hiện nay giá một số mặt hàng tăng, nhất là xăng, dầu... ảnh hưởng đến đời sống dân sinh (*cử tri xã Cương Gián*).

6. Hiện nay, tuyến đường từ ngã 3 Đồng Bàu đi vào Hồ chứa nước Xuân Hoa đã xuống cấp, thường xảy ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của Nhân dân và thực thi nhiệm vụ của Ban Quản lý Hồ chứa nước Xuân Hoa. Đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét có Kế hoạch nâng cấp để đảm bảo an toàn, phục vụ đi lại, sinh hoạt sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân (*cử tri xã Cổ Đạm*).

## **II. Về xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh**

1. Hiện nay, xã Xuân Yên đang tiến hành xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao tiến tới xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Đề nghị huyện xem xét, cân đối ngân sách hỗ trợ xây dựng 03 tuyến đường điện chiếu sáng để tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt và giao thông đi lại cho người dân<sup>1</sup> (*cử tri xã Xuân Yên*).

2. Đề nghị UBND huyện có giải pháp thanh lý tài sản Trụ sở UBND thị trấn Nghi Xuân cũ, hiện nay đã xuống cấp trầm trọng làm mất vẻ đẹp cảnh quan đô thị thị trấn trung tâm của huyện (*cử tri thị trấn Tiên Điền*).

3. Đề nghị HĐND huyện, UBND huyện cần xem xét ban hành cơ chế khen thưởng (mức tiền thưởng) đối với thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị và “TDP đạt chuẩn TDP văn minh đô thị” khi được cấp có thẩm quyền công nhận

<sup>1</sup> Gồm: Tuyến ven biển từ thôn Yên Ngư đi qua Yên Hải vào giáp xã Xuân Thành; Tuyến từ xã Xuân Hải vào giáp xã Xuân Thành (tuyến đường Hải - Yên - Thành vừa xây dựng xong); Tuyến từ thôn Trung Lộ vào giáp xã Xuân Thành.



lần đầu và công nhận lại để động viên nhân dân tham gia phong trào xây dựng đô thị văn minh (*cử tri thị trấn Tiên Điền*).

4. Theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các thị trấn không còn được hưởng chính sách hỗ trợ phục hồi mặt đường bê tông bằng vật liệu mới và không được hỗ trợ xi măng theo cơ chế 3 cấp. Vì vậy, đề nghị huyện nâng mức hỗ trợ phục hồi mặt đường bê tông cho hai thị trấn (hiện tại 70.000 đồng/m<sup>2</sup>); bổ sung chính sách hỗ trợ xi măng để hai thị trấn tiếp tục vận động Nhân dân làm mới, nâng cấp đường bê tông (đây là tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực trong xây dựng đô thị văn minh, vì vậy nếu không được quan tâm hỗ trợ thì rất khó xây dựng đạt chuẩn tiêu chí) (*cử tri thị trấn Xuân An*).

5. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư, hỗ trợ thị trấn Xuân An về xây dựng kết cấu hạ tầng để hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn Đô thị văn minh<sup>2</sup> (*cử tri thị trấn Xuân An*).

6. Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ một số tiêu chí cần nguồn kinh phí lớn như: giao thông, giáo dục, xây dựng nhà máy nước sạch,...<sup>3</sup> (*cử tri xã Xuân Lĩnh*). Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ để năm 2023, xã Xuân Liên phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao<sup>4</sup> (*cử tri xã Xuân Liên*). Đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để nâng cấp các tuyến đường, đảm bảo các tiêu chí hoàn thành việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2023<sup>5</sup> (*cử tri xã Cương Gián*).

### **III. Về giao thông thủy lợi, đầu tư, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng**

1. Hiện nay, tuyến đường đê đi qua đoạn các thôn Hội Tiến, Hội Thủy xuống Cảng cá xã Xuân Hội khi trời mưa, nước ngập ảnh hưởng đến chất lượng cũng như việc đi lại của người dân. Đề nghị huyện quan tâm xem xét có hướng giải quyết để tránh ngập úng đối với những hộ gia đình ở dọc tuyến đường đê này (*cử tri xã Xuân Hội*).

2. Đề nghị huyện và các cấp có thẩm quyền có kế hoạch lắp đèn điện chiếu sáng, bổ sung các biển báo tuyến đường Quốc lộ ven biển (từ chân phía Nam cầu Cửa Hội đi Hà Tĩnh) để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự (*cử tri xã Đan Trường*).

3. Hiện nay, Tuyến đường Tỉnh lộ ĐT546 đang thi công nhưng hai bên đường không có mương thoát nước, đặc biệt trong khu dân cư có nhà dân ở, đường

<sup>2</sup> Gồm: Chinh trang hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh; Các tuyến đường Nguyễn Ngọc Huân nối dài đến đường Quốc lộ 1A; Đường Trần Sỹ Trác nối đường đê hữu Sông Lam; Đường Phan Chí Nghị nối đường An - Viên.

<sup>3</sup> Xuân Lĩnh là một đơn vị khó khăn, nguồn thu trên địa bàn không đáng kể, không có các lợi thế về kinh tế nên để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 sẽ rất khó khăn.

<sup>4</sup> Hiện nay, cơ sở vật chất của các trường học trên địa bàn xã Xuân Liên còn thiếu, các hạng mục theo đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 chưa đảm bảo. Để đạt chuẩn Tiêu chí Giáo dục trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao cần nguồn vốn khoảng 37 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục. Tuy nhiên, nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn.

<sup>5</sup> Hiện nay trên địa bàn xã Cương Gián hầu hết các tuyến đường giao thông đã xuống cấp, xã đã vận động Nhân dân đồng thuận với phương châm “nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã xây dựng, nâng cấp được một số tuyến. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển và xây dựng xã NTM nâng cao.



thi công cao hơn sân của nhà dân, trời mưa nước chảy vào nhà làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, ngoài ra một số đoạn đường đã nâng cấp xong, nhưng do không có mương thoát nước, khi trời mưa nước ngập ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân. Đề nghị huyện và cấp thẩm quyền xem xét bổ sung mương thoát nước hai bên đường để đảm bảo độ bền của đường cũng như tránh ngập úng đối với những hộ gia đình ở dọc tuyến đường này (*cử tri xã Đan Trường*).

4. Đề nghị huyện có chủ trương đầu tư hoặc hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng tuyến đường ĐT 546, đoạn từ giáp Xuân Phổ đến hết xã Đan Trường nhằm đảm ATGT và ANTT trên địa bàn xã (*cử tri xã Đan Trường*). Xem xét đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ ngã 3 Bru điện huyện đi đến ngã tư Xuân Mỹ; đây là tuyến đường đi đến trung tâm huyện và đi qua Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đền thờ Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ (*cử tri thị trấn Tiên Điền*).

5. Do biến đổi khí hậu, hiện nay nước biển ngày càng dâng cao xâm lấn bờ biển rất nguy hiểm. Đề nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp xây đê, kè bờ biển ở Xuân Hội và từ Xuân Phổ vào Xuân Yên (*cử tri xã Xuân Phổ*).

6. Đề nghị thu hồi Dự án đất trồng cây dược liệu tại thôn Hợp Thuận đã bỏ hoang nhiều năm (*cử tri xã Xuân Phổ*).

7. Đề nghị UBND huyện tiếp tục đầu tư đoạn Đê hữu Sông Lam từ nhà Ông Hương đến nhà Bà Lai, thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải do trước đây chưa được thi công (*cử tri xã Xuân Hải*).

8. Đề nghị huyện quan tâm, tiếp tục có ý kiến với các sở, ngành cấp tỉnh và nhà đầu tư sớm thực hiện việc xây dựng chợ Giang Đình vì đây là chợ truyền thống và trung tâm của huyện nhưng hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo vệ sinh môi trường (*cử tri xã Xuân Hải*).

9. Đề nghị huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp tại Khu Lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du để thu hút khách du lịch tham quan, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế huyện nhà (*cử tri xã Xuân Hải*).

10. Đề nghị UBND huyện có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc GPMB để tiếp tục thi công hệ thống điện chiếu sáng công cộng đoạn đường từ Trường THPT Nguyễn Du đi hết địa phận thị trấn Tiên Điền dài khoảng 500 mét (*cử tri thị trấn Tiên Điền*).

11. Dự án Đường Hải - Yên - Thành, đề nghị UBND huyện bổ sung một số rãnh thoát nước trong khu dân cư như: Đoạn trước nhà Ông Thắng Phương, thôn Hải Lục, đoạn trước nhà Ông Ngọc Đường, thôn Hồng Thủy (*cử tri xã Xuân Hải*). Đường Hải - Yên - Thành đoạn qua xã Xuân Yên đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng một số đoạn không có mương thoát nước đã làm ảnh hưởng đến công tác sản xuất, sinh hoạt của người dân. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo nhà thầu bổ sung các tuyến mương còn thiếu (*cử tri xã Xuân Yên*).

12. Đề nghị nâng cấp tuyến đê bao đồng Cói, thôn Hồng Lam vì hiện nay đã có một số đoạn đê đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo trong việc phòng, chống thiên tai, bão lụt (*cử tri xã Xuân Giang*).



13. Đề nghị UBND huyện có biện pháp tháo dỡ và giải tỏa hành lang đối với hộ Ông Lê Quyết Thắng, Tổ dân phố 2<sup>6</sup> (*cử tri thị trấn Xuân An*).

14. Đề nghị cấp huyện quan tâm khảo sát, hỗ trợ xã xây dựng hệ thống mương thoát úng khoảng 500m phía sau công thoát úng Thôn 1, Thôn 2, xã Xuân Lam để phục vụ Nhân dân thuận lợi sản xuất lúa (*cử tri xã Xuân Lam*).

15. Hiện nay, tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Xuân Lĩnh có nhiều vị trí đầu nổi với đường dân sinh do không bố trí được công chui nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đề nghị cấp trên nghiên cứu khảo sát nếu không bố trí được công chui thì cần lắp đặt gờ giảm tốc tại các điểm đầu nổi để đảm bảo an toàn hơn cho người tham gia giao thông (*cử tri xã Xuân Lĩnh*).

16. Đường trục xã 02 là tuyến đường trung tâm của xã Xuân Lĩnh, phục vụ nhu cầu đi lại cho Nhân dân, đặc biệt là học sinh và phụ huynh. Hiện nay tuyến đường đang được thi công nhưng tiến độ chậm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc và tạo mọi điều kiện cho nhà thầu để hoàn thành theo đúng tiến độ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn (*cử tri xã Xuân Lĩnh*).

17. Hiện nay việc giải phóng mặt bằng tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành đoạn đường đất hộ gia đình Ông Hoàng Xuân Cảnh và các hộ lân cận ở thôn Quang Mỹ chưa sát với thực tế. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo xác minh lại để đền bù phù hợp cho các hộ dân (*cử tri xã Xuân Mỹ*).

18. Đề nghị UBND huyện làm việc với Điện lực Nghi Xuân để bổ sung, thay thế một số cột điện, dây điện phục vụ sinh hoạt cho Nhân dân<sup>7</sup> (*cử tri xã Xuân Thành*).

19. Tuyến đường vào khu xử lý rác thải xã Xuân Thành phục vụ thu gom, xử lý rác thải cho 2/3 lượng rác thải trên địa bàn huyện đã xuống cấp trầm trọng nhiều năm nay. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, quan tâm đầu tư nâng cấp để thuận tiện cho việc vận chuyển rác thải và đi lại của người dân, tránh tình trạng như hiện nay các xe vận chuyển không có đường đi, phải đi vào các tuyến đường ngõ xóm gây ô nhiễm cho người dân sinh sống và làm hỏng các tuyến đường khác vì quá tải (*cử tri xã Xuân Thành*).

20. Quốc lộ ven biển (Cửa Hội - Thạch Khê - Vũng Áng) đoạn qua xã Cương Gián, nhất là khu vực đông dân cư, nhiều nắp mương bị gãy nguy cơ mất an toàn rất cao, máng thoát nước tại thôn Đại Đồng không được thiết kế làm

<sup>6</sup> Theo Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 của UBND huyện về việc phê duyệt Dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, GPMB Dự án Nâng cấp đường Gia Lách đi Khu di tích Đại Thi hào Nguyễn Du (đoạn Km 0+00-0+356,36 thuộc địa phận thị trấn Xuân An) có hộ gia đình Ông Lê Quyết Thắng tại Tổ dân phố 2 được kiểm đếm và bồi thường, hỗ trợ nhà ở, để di dời trả mặt bằng thi công tuyến đường Gia Lách - Nguyễn Du với số tiền là 163.390.622 đồng và gia đình đã nhận tiền hỗ trợ GPMB. Nhưng trong quá trình triển khai thi công dự án cũng như đến thời điểm hiện nay gia đình chưa giải tỏa ngôi nhà này làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị cũng như an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Nghiễm.

<sup>7</sup> Hiện nay, xã Xuân Thành có nhiều cụm dân cư điện rất yếu, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu thường ngày, người dân bức xúc, kiến nghị nhiều lần ở các kỳ họp và hiện nay đã tổ chức kiến nghị tập thể lên UBND xã. Ngày 01/8/2022, UBND xã đã có Tờ trình số 67/TTr-UBND về việc đề xuất và thay thế một số tuyến điện trên địa bàn xã nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.



thông tuyến, thoát nước không đảm bảo... Đề nghị huyện quan tâm có giải pháp xử lý (*cử tri xã Cuong Gián*).

21. Hiện nay, nương tưới nước đồng Lài Chả dài hơn 500m thuộc vùng đất sản xuất thôn Phú Vinh đã được UBND huyện chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nương bê tông, tuy nhiên đến nay chưa được thi công. Đề nghị UBND huyện có kế hoạch cấp kinh phí để UBND xã triển khai thực hiện (*cử tri xã Cổ Đạm*).

22. Tuyến nương Trộ Lợi đi qua địa bàn xã Xuân Liên hàng năm đều bị ngập úng do ách tắc dòng chảy, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân tại 05 thôn, xã Cổ Đạm<sup>8</sup>. Nội dung này đã được cử tri đề xuất nhiều lần tại các kỳ họp HĐND, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết (*cử tri xã Cổ Đạm*).

23. Đề nghị UBND huyện quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương cho quy hoạch khu dân cư, tổ chức đấu giá cấp quyền sử dụng đất để các địa phương có ngân sách phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trong việc xây dựng hoàn thành các tiêu chí NTM (*cử tri xã Xuân Hồng*).

#### **IV. Về đất đai, tài nguyên và môi trường**

1. Đề nghị UBND huyện, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh huyện Nghi Xuân đẩy nhanh tiến độ thẩm định và giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo đúng thời gian quy định cho Nhân dân (*cử tri các xã Xuân Hội, Xuân Phó, Xuân Lam*). Đồng thời, kiểm tra kỹ hồ sơ và có hướng dẫn cụ thể một lần để Nhân dân thực hiện đầy đủ tránh việc hồ sơ trả lại nhiều lần gây bức xúc trong Nhân dân (*cử tri xã Xuân Viên*).

2. Công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Tiên - Yên đã hoàn thành năm 2019 và Nhân dân đã di dời xuống nơi ở mới. Nhưng đến nay, việc cấp giấy quyền sử dụng đất lần đầu cho 07 hộ liên quan đến việc GPMB đường Tiên - Yên và vùng quy hoạch thôn Yên Thông vẫn chưa được giải quyết gây bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị huyện xem xét, xử lý kịp thời (*cử tri xã Xuân Yên*).

3. Trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Thôn 9 đến UBND xã thời gian từ sáng sớm đến chiều tối xe khách liên tỉnh chạy qua xả thải gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuần tra, phát hiện, xử lý kịp thời (*cử tri xã Xuân Hồng*).

4. Hiện nay, Cụm công nghiệp Thanh Thành Đạt đã có 4 Công ty đi vào hoạt động. Vấn đề khói bụi, chất thải, nước thải... đang được cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ về ô nhiễm môi trường. Đề nghị các cấp, các ngành tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp (*cử tri xã Xuân Lĩnh*).

#### **V. Lĩnh vực Nội chính và các vấn đề khác**

1. Thực hiện quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11/07/2016 của Bộ Công an về việc hướng dẫn

<sup>8</sup> Gồm các thôn: Vân Thanh, Vân Thanh Bắc, An Lạc, Bắc Tây Nam và Hải Đông.



chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Tháng 10/2020, Công an xã Xuân Viên đã làm hồ sơ theo quy định cho 05 đồng chí Công an viên đủ điều kiện gửi UBND huyện nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp một lần. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo giải quyết chế độ kịp thời cho các đối tượng nêu trên (*cử tri xã Xuân Viên*).

2. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo việc giải quyết, bàn giao lưới điện từ Hợp tác xã điện Xuân Liên về cho Điện lực Nghi Xuân quản lý theo chủ trương của tỉnh (*cử tri xã Xuân Liên*).

Trên đây là tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri huyện nhà gửi đến Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Khóa XXI. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Khóa XXI tại Kỳ họp lần này./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực: Huyện uỷ, HĐND huyện;
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện Khóa XXI;
- TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Hữu Hiệp**

